

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 27/CT-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2006

CHỈ THỊ

V/v Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2006 - 2007

Trong những tháng vừa qua, mới vào đầu mùa khô nhưng thời tiết liên tục có những đợt hạn kéo dài, làm cho cấp dự báo cháy rừng trong tỉnh luôn ở cấp độ cao (*cấp IV- V, cấp nguy hiểm và cực kì nguy hiểm*). Trong thời gian qua đó xảy ra một số điểm cháy rừng nhưng Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, xã có rừng và các chủ rừng đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời nên mức độ thiệt hại không đáng kể.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn: tình hình thời tiết trong thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp. Để bảo vệ an toàn diện tích rừng của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các ngành liên quan, UBND các huyện, xã có rừng, các chủ rừng và đơn vị đóng trên địa bàn có rừng phải thực hiện ngay một số việc sau đây:

1. Khẩn trương củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) các cấp. Ở các xã có rừng, phải phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng việc, từng địa bàn và duy trì hoạt động thường xuyên trong suốt mùa khô; tổ chức lực lượng xung kích PCCCR mà nòng cốt là trung đội dân quân thường trực của xã để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

2. Thường xuyên kiểm tra rà soát những công trình, máy móc thiết bị và dụng cụ phục vụ công tác PCCCR, lập kế hoạch xây mới và tu bổ các công trình phòng cháy, mua sắm bổ sung các dụng cụ chữa cháy rừng theo nhu cầu sử dụng hàng năm.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt. Thường xuyên thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành chủ động phòng chống. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đặc biệt là Báo Hải Dương, Đài PT-TH Hải Dương, Đài truyền thanh các huyện, xã có rừng: tăng cường thời lượng phát sóng, mở đợt tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các cháu học sinh trong các nhà trường về công tác PCCCR để mọi người hiểu, tự giác chấp hành, thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ rừng.